



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV



Các vị đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình dự kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Sáng ngày 20/5, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể. Kỳ họp diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 14/6.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới được dự báo có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều thách thức; bất đồng về kinh tế, chính trị giữa một số quốc gia lớn tác động tới triển vọng kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Mặc dù vậy, nhờ tiếp tục phát huy được đà tăng trưởng của năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng có nhiều chuyển biến; các căn đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực

hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân đồng lòng, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, biến lời nói thành hành động, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đặt ra trong năm 2019.

Với tinh thần đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung xem xét, quyết định các nội dung quan trọng. Thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm

(Xem tiếp trang 4)

**VŨ SƠN TÙNG**

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

### Lúa chín tới đâu thu hoạch tới đó, chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ mùa



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra lúa vụ xuân ở xã Độc Lập (Hưng Hà). Ảnh: THÀNH TÂM

Đó là chỉ đạo của đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, đánh giá năng suất lúa xuân tại hai huyện Hưng Hà, Vũ Thư sáng ngày 20/5. Cùng đi có đổng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thống kê tỉnh.

Đến thời điểm này, huyện Hưng Hà đã thu hoạch được 1.200ha trong tổng số 10.870ha, dự kiến lúa xuân đại trà cho thu hoạch tập trung từ 28/5 - 5/6. Theo ước tính của Phòng Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn huyện, năng suất lúa xuân đạt trên 71 tạ/ha.

Còn khoảng 20 ngày nữa, trà lúa xuân đại trà của huyện Vũ Thư sẽ cho thu hoạch. Huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi đồng ruộng, kiểm tra, phát hiện và phun trừ rầy nâu khi đến ngưỡng. Hiện trà lúa sớm đang bước vào thời kỳ thu hoạch.

Kiểm tra thực tế trên đồng ruộng các xã Tân Lễ, Độc Lập (Hưng Hà), Hiệp Hòa, Tân Phong (Vũ Thư), đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

(Xem tiếp trang 4)  
**LƯU NGÂN**

### Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lao động, người có công và xã hội

Sáng ngày 20/5, tại Tiến Hải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, người có công và xã hội cấp huyện, cấp xã năm 2019. Đổng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Trong hai ngày (20 - 21/5), hơn 100 học viên là cán bộ lao động - thương binh và xã hội cấp huyện, cấp xã của 3 huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiến Hải được cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội truyền đạt hệ thống các văn bản của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; vấn đề việc làm, an toàn lao động; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; chuyển đổi về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; các chính sách bảo trợ xã hội; giới thiệu Luật Trẻ em, cách phòng, chống xâm hại trẻ em, chính sách về bình đẳng giới; chính sách về người có công; công tác quản lý và sử dụng kinh phí trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công và người trực tiếp tham gia kháng chiến; triển khai Luật Tố cáo và kỷ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo... Trong quá trình tập huấn, các học viên trao đổi, thảo luận để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác.

Phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn, đổng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công; giải quyết việc làm và chính sách an sinh xã hội trong tình.

(Xem tiếp trang 4)  
**NGUYỄN CƯỜNG**

### Kim ngạch xuất nhập khẩu 4 tháng đạt gần 930 triệu USD

Theo Phòng Xuất nhập khẩu (Sở Công Thương), kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm nay ước đạt 451,3 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 476,7 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh nhờ các doanh nghiệp tận dụng tốt những cơ hội từ các FTA, Hiệp định CPTPP mang lại thị trường rộng mở và cơ chế ưu đãi về thuế quan.



Ngành hàng sợi dệt đang duy trì kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong những tháng đầu năm nay.

Chỉ trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 118,4 triệu USD, tăng 9,7% so với tháng trước và tăng 20,35% so với cùng kỳ năm 2018. Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng mạnh gồm: hàng thủy sản tăng 13%; sản phẩm gỗ tăng 14,3%; xơ, sợi dệt các loại tăng 14,7%; giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 11%. Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 4 tăng 25,7% so với tháng trước và tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2018 với tổng giá trị ước đạt gần 138,6 triệu USD. Một số mặt hàng có giá trị nhập khẩu tăng so với tháng trước như: thủy sản; xăng, dầu các loại; chất dẻo nguyên liệu; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày; sắt, thép và vải các loại.

**KHÁC QUẢN**

### Tăng cường chăm sóc tôm ngày nắng nóng

Vụ nuôi thả năm nay, tổng số lượng tôm giống đã thả nuôi trên địa bàn tỉnh là 378,1 triệu con/2.853,46ha, trong đó: huyện Thái Thụy 162,1 triệu con/1.161ha; huyện Tiến Hải 213 triệu con/1.682,46ha; huyện Kiến Xương 3 triệu con/10ha.

Những ngày qua và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong vài ngày tới, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35 - 37°C, một số nơi có nhiệt độ trên 38°C; thời gian có nhiệt độ trên 35°C từ 10 - 17 giờ.

(Xem tiếp trang 4)

**PHAN LỢI**

## “Liên thông ngược” - nghịch lý trong giáo dục và đào tạo

(Xem trang 3)



Học sinh các trường THPT tìm hiểu thông tin trong ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Thái Bình.

Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

### QUỲNH PHỤ

## Sẵn sàng ứng phó với thiên tai

(Xem trang 2)

### Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Sáng ngày 20/5, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại hội nghị, hơn 60 đại biểu là cán bộ chuyên trách hội nông dân các huyện, thành phố nghe đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phổ biến các chuyên đề gồm: Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; xây dựng tổ chức hội và giải cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; vận động nhân dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chuyên đề tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, các đại biểu được phổ biến một số nội dung, nhiệm vụ các cấp hội nông dân cần triển khai trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ hội nông dân các huyện, thành phố nắm rõ nhiệm vụ công tác hội, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp đều ra.

**TIẾN ĐẠT**

### ĐỒNG HƯNG Xây dựng 91 hũ gạo tình thương tặng phụ nữ, trẻ em nghèo

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đồng Hưng phát động xây dựng mô hình hũ gạo tình thương, tạo nguồn lực giúp đỡ các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa, trợ giúp các hội viên cần giúp đỡ đột xuất và trẻ em mồ côi. Việc xây dựng mô hình hũ gạo tình thương nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn huyện. Đến nay, các cấp hội đã xây dựng được 91 hũ gạo tình thương trao tặng 91 gia đình phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, người già neo đơn với số gạo từ 10 - 15kg/tháng. Từ mô hình hũ gạo tình thương, toàn huyện đã trao tận tay hàng tấn gạo cho phụ nữ, trẻ em nghèo, giúp họ vượt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

**THU HIỀN**